

ทปอ.เสนอปลดล็อก 'อุปสรรคมหา'ลัย' ทั้งบขกถูระเบียบ

กรุงเทพฯ ● “ประธาน ทปอ.” เตรียมหารือ “รองนายกฯ” เสนอ ปัญหาปลดล็อกอุปสรรคการวิจัย ของมหา'ลัย 3 ด้าน ทั้งเรื่องการ ได้งบฯ องค์การที่เกี่ยวข้องกับการ วิจัย และกฎระเบียบ เน้นควร ให้อาจารย์ทำธุรกิจสตาร์ทอัพได้ และให้นักศึกษามาฝึกงาน

นายสุวัชรวิรี สุวรรณ สวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวถึง กรณีที่ พล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประกาศ พร้อมให้การสนับสนุนงานวิจัย ในมหาวิทยาลัย โดยขอให้ ทปอ. สรุปปัญหาต่างๆ ส่งให้รัฐบาล เพื่อที่จะปลดล็อกปัญหา งานวิจัยให้ ว่า ขณะนี้ ทปอ.กำลัง ประสานเพื่อเข้าพบ พล.อ.ประ จิน พร้อมกับตัวแทนจากที่ประ ชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราช ภัฏ (ทปอ.มรภ.), ที่ประชุมอธิการ บดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.), นายกสมาคมสธา บันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อนำ เสนอปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการ วิจัยที่เป็นอุปสรรคของมหา วิทยาลัยใน 3 ด้าน คือ ด้านงบ ประมาณ ที่เมื่อเปรียบเทียบกับ ประเทศอื่นๆ จึงอยากให้รองนา ยกฯ สนับสนุนงบฯ วิจัยให้มาก ขึ้น ด้านองค์การที่เกี่ยวข้องกับ การวิจัย เช่น สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.), สำนักงาน

คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นต้น เพื่อให้การทำงาน บูรณาการร่วมกัน ไม่ควรแยกกัน ทำงาน เพราะอาจจะทำให้งาน ช้าซ้อน

ประธาน ทปอ.เสนออีก ว่า และสุดท้ายด้านกฎระเบียบ ต่างๆ โดยเฉพาะการที่รัฐบาล สนับสนุนให้เกิดสตาร์ทอัพ แต่ อาจารย์มหาวิทยาลัยไม่สามารถ ดำเนินการได้ เนื่องจากติดขัด เรื่องระเบียบราชการ ซึ่งทำให้ สูญเสียโอกาส เพราะส่วนใหญ่ คนที่เก่งจะอยู่ในมหาวิทยาลัย และเมื่อมหาวิทยาลัยส่งคน เหล่านั้นไปศึกษาต่อต่างประเทศ ก็จะไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่ ดีที่สุดอันดับต้นๆ ของโลก ได้ ทำงานในท้องถิ่นที่ทันสมัย ที่สุด แต่เมื่อกลับมาไม่สามารถ ประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพได้ด้วย ตัวเอง ต้องไปสอนผู้อื่น

“ผมอยากให้รัฐบาล แก่ไขกฎระเบียบนี้ เพราะมหา วิทยาลัยในต่างประเทศจะเปิด โอกาสให้อาจารย์มหาวิทยาลัย ทำธุรกิจสตาร์ทอัพได้ อาจารย์ คนนั้นก็จะมีภาระงานนักศึกษา ทำงาน คนก็จะมาสมัครเรียน มหาวิทยาลัยก็ได้ค่าเล่าเรียน ขณะเดียวกันอาจารย์ที่ทำ สตาร์ทอัพ ก็จะลงทุนด้าน เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย หรือมีภาคเอกชนมาลงทุน มหาวิทยาลัยก็จะได้ห้องแล็บที่ ทันสมัยสำหรับใช้ในการเรียน การสอนด้วย” ประธาน ทปอ. กล่าว.